

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม ข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนด นั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ ตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### **การรับรู้อย่างไ้จากงานก่อสร้างตกแต่งสถานที่**

กลุ่มบริษัทรับรู้อย่างไ้จากงานก่อสร้างตกแต่งสถานที่ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จคำนวณ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นปีกับต้นทุนงานทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการทำงานตามสัญญา โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้อย่างไ้จากงานก่อสร้างตกแต่งสถานที่ ประมาณการต้นทุนโครงการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.14 เนื่องจากรายไ้จากงานก่อสร้างตกแต่งสถานที่ที่กลุ่มบริษัทรับรู้อย่างไ้ในงบกำไรขาดทุนเป็นจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายไ้รวมของกลุ่มบริษัท (คิดเป็นร้อยละ 56 ของยอดรายไ้รวมของกลุ่มบริษัท) ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่า รวมถึงรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้อย่างไ้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินต้นทุนงานที่คาดว่าจะใช้ในการทำงานตามสัญญา ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่าการรับรู้อย่างไ้จากงานก่อสร้างตกแต่งสถานที่เป็นรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินโดยรวมอย่างเป็นสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเรื่องการรับรู้อย่างไ้จากงานก่อสร้างตกแต่งสถานที่ โดยการประเมินความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ในการติดตามและพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินขึ้นความสำเร็จของงานก่อสร้างตกแต่งสถานที่ และการประมาณการต้นทุน โครงการก่อสร้าง รวมถึงการทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกต้นทุนของงานก่อสร้าง ข้าพเจ้าได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการประเมินขึ้นความสำเร็จ การประมาณการต้นทุน โครงการก่อสร้าง โดยการสอบถามฝ่ายบริหาร วิเคราะห์เปรียบเทียบขึ้นความสำเร็จที่คำนวณ โดยการเปรียบเทียบต้นทุน โครงการที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นปีกับประมาณการต้นทุน โครงการที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดกับขึ้นความสำเร็จที่ประเมิน โดยผู้จัดการ โครงการ อ่านสัญญาบริการและวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

### **ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ**

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ประมาณการตามผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์ การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ ซึ่งในการประมาณการจำเป็นต้องอาศัยข้อสมมติฐานหลายประการ ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการชำระหนี้ รวมถึงพิจารณาช่วงเวลาที่ควรรับรู้ประมาณการผลขาดทุนดังกล่าว นอกจากนี้ การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวมจำนวน 335 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและจำนวน 342 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (คิดเป็นร้อยละ 46 ของยอดสินทรัพย์รวม) และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 7 ล้านบาท ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการติดตามหนี้ของลูกหนี้ การรับชำระหนี้ การคำนวณอายุหนี้คงค้าง การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และการบันทึกรายการบัญชี โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และได้ประเมินข้อมูลหลักข้อสมมติฐานและวิธีการที่กลุ่มบริษัทใช้ในการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ โดยการสอบถามข้อมูลหลักกับแหล่งที่มาของข้อมูล นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความสม่าเสมอในการใช้ข้อสมมติฐาน สุ่มทดสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และทดสอบการคำนวณอายุหนี้คงค้าง

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งข้าพเจ้าได้รับข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีฉบับเตรียมเผยแพร่ก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลอื่นดังกล่าว

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีฉบับเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ข้าพเจ้าต้องรายงาน

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่าความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่าความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลแล้ว ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

นายประดิษฐ รอดลอยทุกซ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด  
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที. ๒๐ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	172,602,412	170,871,274	169,830,349	169,872,701
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ	7	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	335,513,717	251,672,132	342,170,551	254,291,697
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ		3,518,707	2,232,515	3,518,707	2,232,515
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>561,634,836</b>	<b>474,775,921</b>	<b>565,519,607</b>	<b>476,396,913</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากประจำที่ติดการระค้ำประกัน	9	13,325,056	29,304,102	13,325,056	29,304,102
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	5,139,473	1,629,473
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	11	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	96,094,655	70,165,027	95,036,569	69,405,899
ต้นทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี	13	11,553,652	15,815,980	11,553,652	15,815,980
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	3,460,252	3,617,033	3,365,045	3,494,106
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	26	3,796,145	3,213,556	3,796,145	3,213,556
ภายใต้เงินได้และภายใต้มูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		29,146,952	37,547,083	29,120,299	37,547,083
เงินประกันและเงินมัดจำ		11,663,871	15,987,254	11,663,871	15,987,254
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>169,040,583</b>	<b>175,650,035</b>	<b>173,000,110</b>	<b>176,397,453</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>730,675,419</b>	<b>650,425,956</b>	<b>738,519,717</b>	<b>652,794,366</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที. ๒๐ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	269,449,599	235,899,298	268,223,390	234,711,688
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี	17	-	216,000	-	216,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี	18	1,614,556	1,268,190	1,614,556	1,268,190
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,759,023	1,474,523	1,759,023	1,474,523
รวมหนี้สินหมุนเวียน		272,823,178	238,858,011	271,596,969	237,670,401
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาว	17	-	89,424	-	89,424
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	18	1,390,523	1,116,608	1,390,523	1,116,608
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19	12,200,345	9,324,606	12,200,345	9,324,606
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		13,590,868	10,530,638	13,590,868	10,530,638
รวมหนี้สิน		286,414,046	249,388,649	285,187,837	248,201,039
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>					
ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท					
ปี 2559 : หุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น					
ปี 2558 : หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น	20	110,000,000	100,000,000	110,000,000	100,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท					
ปี 2559 : หุ้นสามัญ 219,999,984 หุ้น					
ปี 2558 : หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น	20	109,999,992	100,000,000	109,999,992	100,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	20	277,491,764	277,491,764	277,491,764	277,491,764
<b>กำไรสะสม</b>					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	21	11,000,000	5,856,000	11,000,000	5,856,000
ยังไม่ได้จัดสรร		45,720,209	17,664,279	54,840,124	21,245,563
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		49,408	25,264	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		444,261,373	401,037,307	453,331,880	404,593,327
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		730,675,419	650,425,956	738,519,717	652,794,366

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการให้บริการ	1,179,248,747	952,351,429	1,173,093,431	947,979,325
ต้นทุนการให้บริการ	(957,060,116)	(752,293,608)	(950,521,640)	(749,322,747)
กำไรขั้นต้น	222,188,631	200,057,821	222,571,791	198,656,578
รายได้อื่น	2,882,225	2,086,036	2,882,225	2,086,036
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	225,070,856	202,143,857	225,454,016	200,742,614
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(20,522,814)	(21,396,494)	(20,470,723)	(21,312,679)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(125,508,143)	(107,443,175)	(120,404,763)	(102,544,463)
รวมค่าใช้จ่าย	(146,030,957)	(128,839,669)	(140,875,486)	(123,857,142)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	79,039,899	73,304,188	84,578,530	76,885,472
ต้นทุนทางการเงิน	(444,386)	(5,674,235)	(444,386)	(5,674,235)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	78,595,513	67,629,953	84,134,144	71,211,237
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26	(17,201,348)	(14,092,937)	(17,201,348)	(14,092,937)
กำไรสำหรับปี	61,394,165	53,537,016	66,932,796	57,118,300
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,353,904)	-	(1,353,904)	-
หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้	270,781	-	270,781	-
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	24,144	25,264	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(1,058,979)	25,264	(1,083,123)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	60,335,186	53,562,280	65,849,673	57,118,300
<b>การแบ่งปันกำไรสำหรับปี</b>				
<b>ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>	61,394,165	53,537,016	66,932,796	57,118,300
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>				
<b>ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>	60,335,186	53,562,280	65,849,673	57,118,300
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 24				
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	0.28	0.42	0.30	0.44
จำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	219,999,984	128,657,518	219,999,984	128,657,518

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	บาท						องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน	รวม
	ทุนที่ออกและ		ลูกหนี้ค่าหุ้น	ทุนสำรอง		จากการแปลงค่างบการเงิน		
	ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร			
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558</b>	30,000,000	22,222,300	(14,471,300)	3,000,000	58,063,263	-	98,814,263	
เพิ่มทุน	70,000,000	255,269,464	-	-	-	-	325,269,464	
จัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น	21	-	-	2,856,000	(2,856,000)	-	-	
ลูกหนี้ค่าหุ้นลดลง		-	14,471,300	-	-	-	14,471,300	
เงินปันผลจ่าย	22	-	-	-	(91,080,000)	-	(91,080,000)	
กำไรสำหรับปี		-	-	-	53,537,016	-	53,537,016	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	25,264	25,264	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	53,537,016	25,264	53,562,280	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</b>	<b>100,000,000</b>	<b>277,491,764</b>	<b>-</b>	<b>5,856,000</b>	<b>17,664,279</b>	<b>25,264</b>	<b>401,037,307</b>	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559</b>	<b>100,000,000</b>	<b>277,491,764</b>	<b>-</b>	<b>5,856,000</b>	<b>17,664,279</b>	<b>25,264</b>	<b>401,037,307</b>	
จัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น	21	-	-	5,144,000	(5,144,000)	-	-	
หุ้นปันผลจ่าย	22	9,999,992	-	-	(9,999,992)	-	-	
เงินปันผลจ่าย	22	-	-	-	(17,111,120)	-	(17,111,120)	
กำไรสำหรับปี		-	-	-	61,394,165	-	61,394,165	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	(1,083,123)	24,144	(1,058,979)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	60,311,042	24,144	60,335,186	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>	<b>109,999,992</b>	<b>277,491,764</b>	<b>-</b>	<b>11,000,000</b>	<b>45,720,209</b>	<b>49,408</b>	<b>444,261,373</b>	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	บาท					
	ทุนที่ออกและ			กำไรสะสม		รวม
	ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ลูกหนี้ค่าหุ้น	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558</b>	30,000,000	22,222,300	(14,471,300)	3,000,000	58,063,263	98,814,263
เพิ่มทุน	70,000,000	255,269,464	-	-	-	325,269,464
จัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น	21	-	-	2,856,000	(2,856,000)	-
ลูกหนี้ค่าหุ้นลดลง	-	-	14,471,300	-	-	14,471,300
เงินปันผลจ่าย	22	-	-	-	(91,080,000)	(91,080,000)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	57,118,300	57,118,300
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	57,118,300	57,118,300
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558</b>	<b>100,000,000</b>	<b>277,491,764</b>	<b>-</b>	<b>5,856,000</b>	<b>21,245,563</b>	<b>404,593,327</b>
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559</b>	100,000,000	277,491,764	-	5,856,000	21,245,563	404,593,327
จัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น	21	-	-	5,144,000	(5,144,000)	-
หุ้นปันผลจ่าย	22	9,999,992	-	-	(9,999,992)	-
เงินปันผลจ่าย	22	-	-	-	(17,111,120)	(17,111,120)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	66,932,796	66,932,796
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(1,083,123)	(1,083,123)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	65,849,673	65,849,673
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>	<b>109,999,992</b>	<b>277,491,764</b>	<b>-</b>	<b>11,000,000</b>	<b>54,840,124</b>	<b>453,331,880</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	78,595,513	67,629,953	84,134,144	71,211,237
รายการปรับกระทบกำไรเป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน				
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,689	(3,606)	(32,749)	(28,870)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	1,700,261	(311,891)	1,700,261	(311,891)
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน	(65,802)	-	(65,802)	-
ค่าเสื่อมราคา	11,893,103	8,686,742	11,672,140	8,582,016
ภาษีเงินได้รอเรียกคืนตัดจำหน่าย	1,128,076	200,000	1,128,076	200,000
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(366,405)	(74,488)	(366,405)	(74,488)
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1,439,951	1,473,137	1,413,511	1,461,192
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนอุปกรณ์หรือตัดบัญชี	4,262,328	7,714,686	4,262,328	7,714,686
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ	1,592,935	1,405,335	1,592,935	1,405,335
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	444,386	5,674,235	444,386	5,674,235
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	100,626,035	92,394,103	105,882,825	95,833,452
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(85,583,880)	(38,916,727)	(89,621,149)	(41,536,292)
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ	(1,286,192)	533,480	(1,286,192)	533,480
เงินประกันและเงินมัดจำ	4,323,383	303,609	4,323,383	303,609
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	33,625,084	23,450,747	33,586,485	22,263,137
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	284,500	129,434	284,500	129,434
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ	(71,100)	-	(71,100)	-
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	51,917,830	77,894,646	53,098,752	77,526,820
จ่ายดอกเบี้ย	(444,386)	(5,674,235)	(444,386)	(5,674,235)
จ่ายภาษีเงินได้	(33,297,898)	(27,536,916)	(33,271,245)	(27,536,916)
รับคืนภาษีเงินได้	23,056,797	2,007,102	23,056,797	2,007,102
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	41,232,343	46,690,597	42,439,918	46,322,771

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	-	(50,000,000)	-	(50,000,000)
เงินฝากประจำที่คิดการค่าประกันเพิ่มขึ้น	15,979,046	(493,260)	15,979,046	(493,260)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(3,510,000)	(1,629,473)
เงินสดรับจากการเลิกกิจการบริษัทอื่น	65,802	-	65,802	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	634,728	704,991	634,728	704,991
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1)	(36,302,484)	(27,742,732)	(35,773,549)	(26,878,878)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,284,450)	(882,080)	(1,284,450)	(747,208)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นอุปกรณ์รอตัดบัญชี	-	(23,530,666)	-	(23,530,666)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(20,907,358)	(101,943,747)	(23,888,423)	(102,574,494)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	-	(25,000,000)	-	(25,000,000)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(1,177,303)	(1,395,517)	(1,177,303)	(1,395,517)
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(305,424)	(8,161,782)	(305,424)	(8,161,782)
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 2)	-	339,740,764	-	339,740,764
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(17,111,120)	(91,080,000)	(17,111,120)	(91,080,000)
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน	(18,593,847)	214,103,465	(18,593,847)	214,103,465
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	1,731,138	158,850,315	(42,352)	157,851,742
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	170,871,274	12,020,959	169,872,701	12,020,959
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	172,602,412	170,871,274	169,830,349	169,872,701
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
<b>เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์</b>				
รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้มาในระหว่างงวดมีดังนี้				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี	(38,100,068)	(29,249,334)	(37,571,133)	(28,385,480)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น	1,797,584	1,506,602	1,797,584	1,506,602
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(36,302,484)	(27,742,732)	(35,773,549)	(26,878,878)
2. รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน				
เงินรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุทธิ	-	325,269,464	-	325,269,464
ลูกหนี้ค่าหุ้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-	14,471,300	-	14,471,300
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน	-	339,740,764	-	339,740,764

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับทำงานโครงสร้างของการออกบัตรและให้เช่าอุปกรณ์งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การตลาดทางเลือก,งานพิธีภัณฑ์และสวนสนุก และรับออกแบบและตกแต่งภายใน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ ตระกูลพิเศษสิทธิ์ สถานที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 122/4 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา 1 ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 2 ตำบลบางเคอ อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม

สำนักงานสาขา 2 ตั้งอยู่เลขที่ 122/5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติให้แปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีมติให้ใช้ชื่อจดทะเบียนของบริษัททั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็น “บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)” และ “KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED” ตามลำดับ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558

## 2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกำหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและกำหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าวตัวเลข ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว

บริษัทได้ลงทุนใน Kingsmen Myanmar Company Limited เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2558

“บริษัท” หมายถึง บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ Kingsmen Myanmar Company Limited.

รายการบัญชีที่สำคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่รวมในงบการเงินระหว่างกาลรวมได้หักกลบกันแล้ว

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทำเป็นภาษาไทย

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการการเงินของกลุ่มบริษัท

#### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อทางการเงินของกลุ่มบริษัท เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่า จะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

### 4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากประจำที่คิดภาระค่าประกัน” ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

#### 4.2 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าตามใบแจ้งรายการ หักด้วยค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี มูลค่าของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญก็ต่อผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้

#### 4.3 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

วัสดุระหว่างการประกอบเพื่อใช้ในการติดตั้งและงานระหว่างทำแสดงในราคาทุน

บริษัทบันทึกเท่าที่จำเป็นสำหรับบัญชีค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า สัมผัสหรือเสื่อมคุณภาพ

#### 4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริษัทมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือ ผู้ได้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจควบคุม

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัท นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการค้า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทางตรงรายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท สำหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และกำไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.5 เงินลงทุนในบริษัทอื่น

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลค่าตามราคาทุน

บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการซื้อขาย (ถ้ามี) ของเงินลงทุนทั่วไปในงบกำไรขาดทุน



#### 4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ทุกประเภทแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้

	จำนวนปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10-20
อาคารและส่วนปรับปรุง	5-20 และตามอายุสัญญาเช่า
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5
วัสดุอุปกรณ์จัดงานแสดงสินค้า	5

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรือจำนวนที่จะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

การซ่อมแซมและบำรุงรักษา จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างสำคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตที่จะไหลเข้าสู่บริษัทจะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่มีไว้ตั้งแต่ต้นเมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปรับปรุงหลักจะถูกตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

กำไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กำหนดขึ้นจากราคาตามบัญชีและได้รวมอยู่ในการคำนวณกำไรจากการดำเนินงาน

เครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุนโดยที่ยังไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคาจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จและพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

#### 4.7 ต้นทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี

ต้นทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี ประกอบด้วยต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้งานบริการสำหรับการจัดงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ แสดงมูลค่าตามใบแจ้งหนี้

ค่าตัดจำหน่ายของต้นทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี จะถูกตัดจำหน่ายและรับรู้เป็นต้นทุนการให้บริการเมื่องานให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 – 5 ปี

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยประมาณ 5 ปี

#### 4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัท ได้สอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่นเมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีจำนวนต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่บันทึกบัญชีไว้โดยบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายและจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นรายได้เมื่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าที่บันทึกบัญชีไว้ ทั้งนี้จำนวนผลขาดทุนที่กลับรายการนี้ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (สุทธิจากค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง) ที่ควรจะเป็นหากบริษัทไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ

#### 4.10 การบัญชีสัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะเป็นส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตรดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำไรขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

#### 4.11 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างปีบันทึกไว้ในบัญชีเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในผลการดำเนินงานของแต่ละปี

#### 4.12 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมวลการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาวะผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุমানอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาวะผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อชำระภาวะผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมวลการได้อย่างน่าเชื่อถือหรือรายจ่ายที่จะได้รับคืน บันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้อย่างแน่นอนเมื่อได้ชำระประมวลการหนี้สินไปแล้ว

#### 4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัท และพนักงานของบริษัท ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.14 การรับรู้รายได้

รายได้จากการรับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบริการรับรู้เป็นรายได้เมื่องานแล้วเสร็จ

รายได้จากงานก่อสร้างตกแต่งสถานที่ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ อัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จคำนวณ โดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นปีกับต้นทุนงานทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการทำงานตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

#### 4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแผนที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.16 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้วในระหว่างปีของแต่ละปี

#### 4.17 เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นๆ หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งนโยบายบัญชีเฉพาะรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

#### 4.18 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

##### ประมาณการต้นทุนงานบริการ

กลุ่มบริษัทประมาณการต้นทุนงานบริการของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบงานโครงการและนำมาคำนวณจำนวนและมูลค่าวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าวัสดุ ที่ต้องใช้ในการให้บริการจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กลุ่มบริษัทจะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

##### ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกค้าประกอบกับการประเมินสภาพทางการเงินปัจจุบันของลูกค้านี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยมีการกำหนดช่วงอายุลูกค้าและสภาพของลูกค้าไว้เป็นเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้าที่มีอายุหนี้ค้างชำระ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

**4.19 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้นบริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ หรือ พนักงานของบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคา

ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกำหนดราคาระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ :

**ลักษณะความสัมพันธ์**

**บริษัทย่อย**

Kingsmen Myanmar Company Limited.

ถือหุ้น โดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน

**บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

Kingsmen Creatives Ltd.

ผู้ถือหุ้นของบริษัท

Kingsmen-keb systems sdn bhd

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Kingsmen Exhibits Pte Ltd.

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Kingsmen sdn bhd

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Kingsmen Taiwan (Int'l) Co., Ltd.

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Kingsmen Middle East L.L.C.

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Kingsmen Projects Pte Ltd.

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Kingsmen Design Pte Ltd.

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Kingsmen Vietnam Co., Ltd.

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Kingsmen Nikko Limited

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Kingsmen Environmental Graphics Pte Ltd.

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Kingsmen Indonesia Co., Ltd.

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Kingsmen Korea Co., Ltd.

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Kingsmen Hong kong Co., Ltd.

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Kingsmen Shanghai Co., Ltd.

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

Kingsmen E&E Korea Co., Ltd.

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

**บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทและ  
ญาติสนิทของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

**นโยบายราคา**

รายได้จากการให้บริการ

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียงราคาที่เกิดขึ้นกับคู่ค้ารายอื่น

ค่าบริหารจัดการ

อัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

ค่าบริการจ่าย

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียงราคาที่เกิดขึ้นกับคู่ค้ารายอื่น

ค่าเช่า

ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

บริษัท ดิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

5.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ลูกหนี้การค้า</b>				
บริษัทย่อย	-	-	3,176,124	823,477
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7,181,682	5,312,817	7,181,682	5,312,817
<b>รวม</b>	<b>7,181,682</b>	<b>5,312,817</b>	<b>10,357,806</b>	<b>6,136,294</b>
<b>เงินทดรองจ่าย</b>				
บริษัทย่อย	-	-	6,870,700	4,399,853
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,773,169	5,857,941	3,773,169	5,857,941

5.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>				
บริษัทย่อย	-	-	3,206,612	1,030,965
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	8,675,839	9,084,736	8,675,839	9,084,736
<b>รวม</b>	<b>8,675,839</b>	<b>9,084,736</b>	<b>11,882,451</b>	<b>10,115,701</b>
<b>รายได้อื่น</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	160,040	-	160,040	-
<b>ต้นทุนการให้บริการ</b>				
บริษัทย่อย	-	-	-	204,412
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	8,610,959	1,799,583	8,610,959	1,799,583
<b>รวม</b>	<b>8,610,959</b>	<b>1,799,583</b>	<b>8,610,959</b>	<b>2,003,995</b>
<b>ค่าบริหารจัดการ</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,836,006	3,814,197	3,836,006	3,814,197

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ค่าเช่าจ่าย</b>				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	896,000	973,000	896,000	973,000
<b>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	974,100	628,038	974,100	628,038
<b>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</b>				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	18,766,617	17,556,150	18,766,617	17,556,150
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	581,404	409,617	581,404	409,617
<b>รวม</b>	<b>19,348,021</b>	<b>17,965,767</b>	<b>19,348,021</b>	<b>17,965,767</b>

สัญญาค่าบริการจัดการ

บริษัท ได้ทำสัญญาค่าบริการจัดการ โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามสัญญา Corporate Service Agreement ระหว่างบริษัทกับ Kingsmen Creatives Ltd. (Singapore) โดยมีสูตรคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมเป็นแบบอัตราที่ลดลงโดยคำนวณจากรายได้จากการให้บริการ แต่รวมแล้วไม่เกินกว่า 148,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี บริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมภายใต้สัญญาดังกล่าวตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาโดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะบอกเลิกสัญญาต่อมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้มีการทำสัญญานับใหม่กับ Kingsmen Creatives Ltd. (Singapore) สัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า (License Agreement) โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามสัญญานับเดิม และเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด

**6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>เงินสด</b>	<b>2,247,897</b>	<b>2,096,510</b>	<b>1,756,345</b>	<b>2,006,651</b>
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน	85,896,253	24,743,072	83,615,742	23,834,358
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์	84,458,262	144,031,692	84,458,262	144,031,692
<b>รวม</b>	<b>172,602,412</b>	<b>170,871,274</b>	<b>169,830,349</b>	<b>169,872,701</b>

เงินฝากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.375 - 0.40 ต่อปี (2558 : ร้อยละ 0.375 ต่อปี)

**7. เงินลงทุนชั่วคราว – เงินฝากประจำ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจำ 8 เดือนจำนวนเงิน 50.0 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.98 ต่อปี



บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้า บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ				
(หมายเหตุ 5.2)	7,181,682	5,312,817	10,357,806	6,136,294
ลูกหนี้การค้า บริษัทอื่น - สุทธิ	130,032,608	81,285,273	128,217,316	80,211,619
รวมลูกหนี้การค้า	137,214,290	86,598,090	138,575,122	86,347,913
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	142,129,867	133,824,663	142,129,867	133,824,663
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	-	(584,673)	-	(584,673)
รวมลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	279,344,157	219,838,080	280,704,989	219,587,903
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	41,492,775	23,816,875	41,492,775	23,765,449
เงินทดรองจ่าย	1,330,986	1,608,001	8,063,410	5,822,078
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	3,295,274	2,701,697	2,042,100	1,610,017
ลูกหนี้อื่น	10,050,525	3,707,479	9,867,277	3,506,250
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	335,513,717	251,672,132	342,170,551	254,291,697

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	4,815,421	195,953	5,122,337	195,953
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	791,891	4,022,123	791,891	4,022,123
3 - 6 เดือน	242,090	1,094,741	922,590	1,094,741
7 - 12 เดือน	77,082	-	2,265,790	823,477
มากกว่า 12 เดือน	1,255,198	-	1,255,198	-
สุทธิ	7,181,682	5,312,817	10,357,806	6,136,294

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น</b>				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	85,862,287	59,998,684	85,293,018	59,504,631
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	37,149,920	10,521,662	35,903,897	10,205,632
3 - 6 เดือน	4,085,328	6,075,991	4,085,328	5,988,003
7 - 12 เดือน	2,062,561	4,663,067	2,062,561	4,487,484
มากกว่า 12 เดือน	7,928,054	6,585,972	7,928,054	6,585,972
รวม	137,088,150	87,845,376	135,272,858	86,771,722
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(7,055,542)	(6,560,103)	(7,055,542)	(6,560,103)
สุทธิ	130,032,608	81,285,273	128,217,316	80,211,619

9. เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินฝากประจำ จำนวน 13.3 ล้านบาท (ปี 2558 : 29.3 ล้านบาท) ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า การปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการตามหมายเหตุ 29.4 และค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้น ตามหมายเหตุ 15

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	ประเภทกิจการ	ประเทศที่จดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว (บาท)		สัดส่วนเงินลงทุน
			2559	2558	
Kingsmen Myanmar Company Limited.	ผู้รับจัดงานของการออกบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการรับออกแบบและตกแต่งภายใน	สาธารณรัฐเมียนมาร์	5,139,473	1,629,473	ร้อยละ 100

ในปี 2559 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ Kingsmen Myanmar Company Limited. โดยจ่ายชำระเป็นเงินสดจำนวน 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ประมาณ 3.5 ล้านบาท)

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		จำนวนเงิน (บาท)	
			2559	2558	2559	2558
	โฆษณา, ประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ธุรกิจ รับเหมางานระบบ ไฟฟ้าสำหรับงาน แสดงสินค้า					
บจ.ลานนา เอ็กซ์ซิปีท แอนด์ อีเวนท์ เอเจนซี		1,000,000	-	16.00	-	160,000
บจ.ยูเท็กซ์ เหนือ		1,100,000	12.73	12.73	140,000	140,000
รวมเงินลงทุน					140,000	300,000
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน					(140,000)	(300,000)
เงินลงทุนระยะยาว –สุทธิ					-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ราคาตามบัญชีของหุ้นทุนของบริษัทที่บริษัทไปลงทุนไว้ (ซึ่งถือตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วล่าสุด) ต่ำกว่าราคาทุนของเงินลงทุนที่บริษัทได้จ่ายลงทุนไป ผลต่างของราคาได้บันทึกไว้ในบัญชี "ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน"

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัท ลานนา เอ็กซ์ซิปีท แอนด์ อีเวนท์ เอเจนซี จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกกับกระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทได้รับชำระหุ้นคืนจากบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวน 0.07 ล้านบาท บริษัทจึงบันทึกผลต่างของเงินที่ได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 0.07 ล้านบาท ในบัญชี "รายได้อื่น" ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

	บาท							รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและ เครื่องมือ เครื่องใช้	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	วัสดุอุปกรณ์ จัดงานแสดงสินค้า	งานระหว่าง ก่อสร้าง	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558								
ราคาทุน	19,984,675	16,801,667	13,345,694	27,042,691	13,356,396	51,665,698	2,533,003	144,729,824
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,681,231)	(11,439,224)	(5,374,781)	(21,129,863)	(8,137,247)	(46,734,540)	-	(94,496,886)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	18,303,444	5,362,443	7,970,913	5,912,828	5,219,149	4,931,158	2,533,003	50,232,938
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558								
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	18,303,444	5,362,443	7,970,913	5,912,828	5,219,149	4,931,158	2,533,003	50,232,938
บวก ซื้อสินทรัพย์	-	320,000	12,547,769	3,478,730	1,672,193	-	11,230,642	29,249,334
รับเข้า (โอนออก)	-	10,775,645	-	-	-	-	(10,775,645)	-
หัก จำหน่ายสินทรัพย์	-	-	(630,479)	(10)	-	(14)	-	(630,503)
ค่าเสื่อมราคา	(136,488)	(1,619,828)	(2,038,305)	(2,133,204)	(1,086,216)	(1,672,701)	-	(8,686,742)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี	18,166,956	14,838,260	17,849,898	7,258,344	5,805,126	3,258,443	2,988,000	70,165,027
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558								
ราคาทุน	19,984,675	27,897,312	25,031,462	30,199,787	15,028,589	51,401,355	2,988,000	172,531,180
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,817,719)	(13,059,052)	(7,181,564)	(22,941,443)	(9,223,463)	(48,142,912)	-	(102,366,153)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	18,166,956	14,838,260	17,849,898	7,258,344	5,805,126	3,258,443	2,988,000	70,165,027

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม							
	บาท							
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและ เครื่องมือ เครื่องใช้	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	วัสดุอุปกรณ์ จัดงานแสดงสินค้า	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559								
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	18,166,956	14,838,260	17,849,898	7,258,344	5,805,126	3,258,443	2,988,000	70,165,027
บวก ซื้อมูลค่าทรัพย์สิน	10,504,500	20,695,500	597,191	4,165,012	2,024,691	507,174	(394,000)	38,100,068
หัก จำหน่ายสินทรัพย์	-	-	(12,476)	(103,335)	(152,507)	(5)	-	(268,323)
ค่าเสื่อมราคา	(99,144)	(4,178,043)	(2,334,848)	(2,655,122)	(1,211,217)	(1,414,729)	-	(11,893,103)
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	-	-	-	(4,328)	(4,686)	-	-	(9,014)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี	28,572,312	31,355,717	16,099,765	8,660,571	6,461,407	2,350,883	2,594,000	96,094,655
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559								
ราคาทุน	30,489,175	48,592,812	25,610,915	33,491,818	16,269,825	51,200,737	2,594,000	208,249,282
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,916,863)	(17,237,095)	(9,511,150)	(24,831,247)	(9,808,418)	(48,849,854)	-	(112,154,627)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	28,572,312	31,355,717	16,099,765	8,660,571	6,461,407	2,350,883	2,594,000	96,094,655

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทได้จัดจ้างองค์ที่ดินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 28.6 ล้านบาท ว่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 15 และเงินกู้ยืมระยะยาวตามหมายเหตุ 17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนประมาณ 5.2 ล้านบาท (ปี 2558 : 5.6 ล้านบาท)

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท							รวม
	ที่ดินและ	อาคารและ	เครื่องจักรและ	เครื่องใช้	ยานพาหนะ	วัสดุอุปกรณ์	งานระหว่าง	
	ส่วนปรับปรุง							
						สินค้า		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558								
ราคาทุน	19,984,675	16,801,667	13,345,694	27,042,691	13,356,396	51,665,698	2,533,003	144,729,824
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,681,231)	(11,439,224)	(5,374,781)	(21,129,863)	(8,137,247)	(46,734,540)	-	(94,496,886)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	18,303,444	5,362,443	7,970,913	5,912,828	5,219,149	4,931,158	2,533,003	50,232,938
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558								
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	18,303,444	5,362,443	7,970,913	5,912,828	5,219,149	4,931,158	2,533,003	50,232,938
บวก ซื้อสินทรัพย์	-	320,000	12,547,769	3,111,284	1,175,785	-	11,230,642	28,385,480
รับเข้า (โอนออก)	-	10,775,645	-	-	-	-	(10,775,645)	-
หัก จำหน่ายสินทรัพย์	-	-	(630,479)	(10)	-	(14)	-	(630,503)
ค่าเสื่อมราคา	(136,488)	(1,619,828)	(2,038,305)	(2,076,868)	(1,037,826)	(1,672,701)	-	(8,582,016)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี	18,166,956	14,838,260	17,849,898	6,947,234	5,357,108	3,258,443	2,988,000	69,405,899
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558								
ราคาทุน	19,984,675	27,897,312	25,031,462	29,832,341	14,532,181	51,401,355	2,988,000	171,667,326
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,817,719)	(13,059,052)	(7,181,564)	(22,885,107)	(9,175,073)	(48,142,912)	-	(102,261,427)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	18,166,956	14,838,260	17,849,898	6,947,234	5,357,108	3,258,443	2,988,000	69,405,899

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท							
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักรและ เครื่องมือ เครื่องใช้	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	วัสดุอุปกรณ์ จัดงานแสดง สินค้า	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559								
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	18,166,956	14,838,260	17,849,898	6,947,234	5,357,108	3,258,443	2,988,000	69,405,899
บวก ซื้อสินทรัพย์	10,504,500	20,695,500	597,191	3,640,041	2,020,727	507,174	(394,000)	37,571,133
หัก จำหน่ายสินทรัพย์	-	-	(12,476)	(103,335)	(152,507)	(5)	-	(268,323)
ค่าเสื่อมราคา	(99,144)	(4,178,043)	(2,334,848)	(2,531,997)	(1,113,379)	(1,414,729)	-	(11,672,140)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี	28,572,312	31,355,717	16,099,765	7,951,943	6,111,949	2,350,883	2,594,000	95,036,569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559								
ราคาทุน	30,489,175	48,592,812	25,610,915	32,602,028	15,773,001	51,200,737	2,594,000	206,862,668
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,916,863)	(17,237,095)	(9,511,150)	(24,650,085)	(9,661,052)	(48,849,854)	-	(111,826,099)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	28,572,312	31,355,717	16,099,765	7,951,943	6,111,949	2,350,883	2,594,000	95,036,569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทได้จัดจ้างที่ดินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 28.6 ล้านบาท ไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 15 และเงินกู้ยืมระยะยาวตามหมายเหตุ 17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนประมาณ 5.2 ล้านบาท (ปี 2558 : 5.6 ล้านบาท)

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

### 13. ต้นทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	บาท	
	2559	2558
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	15,815,980	-
<u>บวก</u> ซื่อสินทรัพย์	-	23,530,666
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(4,262,328)	(7,714,686)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี	<u>11,553,652</u>	<u>15,815,980</u>

### 14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
ราคาทุน	12,106,416	11,971,544
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(8,489,383)	(8,477,438)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	<u>3,617,033</u>	<u>3,494,106</u>
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559		
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	3,617,033	3,494,106
<u>บวก</u> ซื่อสินทรัพย์	1,284,450	1,284,450
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,439,951)	(1,413,511)
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	(1,280)	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี	<u>3,460,252</u>	<u>3,365,045</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
ราคาทุน	13,389,902	13,255,994
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(9,929,650)	(9,890,949)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	<u>3,460,252</u>	<u>3,365,045</u>

### 15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 120.0 ล้านบาท (2558 : 135.0 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 - 6.75 ต่อปี (2558: ร้อยละ 3.5 - 6.75) เงินฝากประจำตามหมายเหตุ 9 และที่ดินและอาคารของบริษัทที่ค้ำประกันเต็มวงเงิน



บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)	3,773,169	5,857,941	3,773,169	5,857,941
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	207,419,628	187,411,239	206,895,594	187,255,779
รายได้รับล่วงหน้า	16,504,545	3,751,262	16,504,545	3,751,262
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,860,032	26,661,782	26,741,020	26,606,206
เจ้าหนี้อื่น	4,172,967	6,903,302	4,163,528	6,212,971
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	10,719,258	5,313,772	10,145,534	5,027,529
รวม	269,449,599	235,899,298	268,223,390	234,711,688

17. เงินกู้ยืมระยะยาว

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	บาท	
	2559	2558
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	305,424
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	(216,000)
สุทธิ	-	89,424

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นได้ดังนี้

	บาท	
	2559	2558
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	305,424	8,467,206
รับเงินกู้เพิ่มในระหว่างปี	-	-
จ่ายคืนเงินกู้ในระหว่างปี	(305,424)	(8,161,782)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	-	305,424

บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 0.6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน เดือนละ 0.01 ล้านบาท โดยเริ่มงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2557 บริษัทจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### 18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

##### งบการเงินรวมและงบการเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	บาท	
	2559	2558
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3,401,531	2,704,321
หัก ดอกเบี้ยและภาษีซื้อรอตัดบัญชี	(396,452)	(319,523)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี	(1,614,556)	(1,268,190)
สุทธิ	1,390,523	1,116,608

#### 19. ภาวะผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบำเหน็จ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

##### งบการเงินรวมและงบการเฉพาะกิจการ

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาวะผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	บาท	
	2559	2558
ภาวะผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	9,324,606	7,919,271
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,273,687	1,128,156
ดอกเบี้ยจากภาวะผูกพัน	319,248	277,179
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
การวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,353,904	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(71,100)	-
ภาวะผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	12,200,345	9,324,606

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	บาท	
	2559	2558
ต้นทุนบริการ	363,249	528,191
ค่าใช้จ่ายในการขาย	97,457	78,929
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,132,229	798,215
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	1,592,935	1,405,335

บริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.1 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัท 10 ปี

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

	ปี 2559	ปี 2558
อัตราคิดลด	ร้อยละ 3.0209 ต่อปี	ร้อยละ 3.5 ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 3.0 - 11.0	ร้อยละ 3.0 - 11.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 0 - 30	ผันแปรตามอายุพนักงาน ร้อยละ 0 - 36
อัตรามรณะ	อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง	อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2551 แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง

### การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	บาท	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(990,100)	1,129,166
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	1,096,402	(982,856)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)	(1,054,573)	1,378,319

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

20. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	ทุนจดทะเบียน		ทุนที่ออกและชำระแล้ว		ส่วนเกิน
	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	มูลค่าหุ้น
		(บาท)		(บาท)	(บาท)
วันที่ 1 มกราคม 2559 (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)	200,000,000	100,000,000	200,000,000	100,000,000	277,491,764
เพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นเพิ่มทุน	20,000,000	10,000,000	19,999,984	9,999,992	-
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)	220,000,000	110,000,000	219,999,984	109,999,992	277,491,764
วันที่ 1 มกราคม 2558 (มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท)	30,000	30,000,000	30,000	30,000,000	22,222,300
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้น 0.10 บาท	300,000,000	30,000,000	300,000,000	30,000,000	22,222,300
เพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นเพิ่มทุน	700,000,000	70,000,000	450,000,000	45,000,000	-
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็นมูลค่าหุ้น 0.50 บาท	(800,000,000)	-	(600,000,000)	-	-
ออกหุ้นเพิ่มทุน	-	-	50,000,000	25,000,000	255,269,464
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)	200,000,000	100,000,000	200,000,000	100,000,000	277,491,764

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 20 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 220 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 220 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัท ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้

- อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 1,000 บาท เป็นหุ้นละ 0.10 บาท (ทุนจดทะเบียนจากเดิมหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) บริษัท ได้จดทะเบียนการลดมูลค่าหุ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 70 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท บริษัท ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - o อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) บริษัท ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
  - o อนุมัติการจัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้

- อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ทุนจดทะเบียนจากเดิมหุ้นสามัญ 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
- อนุมัติการจัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 50,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.80 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 290 ล้านบาท และในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจำนวน 11.9 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้จำนวน 2.3 ล้านบาท) ได้แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 110 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 220 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และบริษัทมีทุนที่ชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 110 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 220 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) (31 ธันวาคม 2558 : บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท)

## 21. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี หักขาดทุนสะสมต้นปี (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตามกฎหมายนี้ไม่อาจนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

## 22. เงินปันผลจ่าย

	อนุมัติโดย	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จ่ายเงินปันผล
<b>เงินสดปันผล</b>					
จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2558	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559	200 ล้าน	0.08	16.00	พฤษภาคม 2559
จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559	200 ล้าน	0.006	1.11	พฤศจิกายน 2559
รวมเงินสดปันผลจ่ายปี 2559				17.11	
จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2557	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558	0.03 ล้าน	536	16.08	มีนาคม 2558
จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558	0.03 ล้าน	2,500	75.00	มิถุนายน 2558

รวมเงินสดปันผลจ่ายปี 2558

91.08

### หุ้นปันผล

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่า 10.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

### 23. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัท และพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 5.0 ล้านบาท (ปี 2558 : 3.8 ล้านบาท)

### 24. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีและมีการปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 20) โดยถือเสมือนว่าการจ่ายหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

### 25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้แก่

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ต้นทุนงานบริการ	876,225,577	677,794,347	867,217,422	675,476,932
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	166,646,864	150,258,119	163,346,300	146,868,369
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	17,595,382	17,922,046	17,347,979	17,757,894

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

## 26. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน</b>				
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	17,513,156	11,863,671	17,513,156	11,863,671
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(311,808)	(78,368)	(311,808)	(78,368)
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 20)	-	2,307,634	-	2,307,634
<b>รวม</b>	<b>17,201,348</b>	<b>14,092,937</b>	<b>17,201,348</b>	<b>14,092,937</b>
<b>ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	270,781	-	270,781	-

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรก่อนภาษีเงินได้	78,595,513	67,629,953	84,134,144	71,211,238
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ)	20	20	20	20
จำนวนภาษีตามอัตราเงินได้	15,719,103	13,525,991	16,826,829	14,242,248
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม	(543,257)	(606,493)	(543,257)	(606,493)
ผลขาดทุนทางภาษีไม่ได้ใช้สิทธิ	1,107,726	716,257	-	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี	1,229,584	535,550	1,229,584	535,550
<b>ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน</b>	<b>17,513,156</b>	<b>14,171,305</b>	<b>17,513,156</b>	<b>14,171,305</b>
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	(311,808)	(78,368)	(311,808)	(78,368)
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>17,201,348</b>	<b>14,092,937</b>	<b>17,201,348</b>	<b>14,092,937</b>

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	บาท	
	2559	2558
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>		
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,411,108	1,428,955
ค่าเพื่อการลดราคาเงินลงทุนในบริษัทอื่น	28,000	60,000
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ	2,440,069	1,864,921
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3,879,177	3,353,876
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	83,032	140,320
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ	3,796,145	3,213,556

## 27. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว และบริษัทได้แบ่งส่วนงานดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนงานหลัก คือ

1. ธุรกิจงานก่อสร้างตกแต่งภายใน
2. ธุรกิจงานแสดงสินค้านิทรรศการ การตลาดทางเลือก และอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ธุรกิจกิจกรรมทางการตลาด ธุรกิจนิทรรศการถาวรและพิพิธภัณฑ์



บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

ประเภทรายได้	งานก่อสร้างตกแต่งภายใน		งานแสดงสินค้านิทรรศการ การตลาดทางเลือก และอื่นๆ		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการให้บริการ	651,646,444	475,449,543	527,602,303	476,901,886	1,179,248,747	952,351,429
รายได้อื่น					2,882,225	2,086,036
รวมรายได้					<u>1,182,130,972</u>	<u>954,437,465</u>
ผลการดำเนินงานแต่ละส่วนงาน	23,534,967	22,954,046	39,380,312	35,044,938	62,915,279	57,998,985
ต้นทุนส่วนที่ปันส่วนไม่ได้					(1,521,114)	(4,461,969)
กำไรสำหรับปี					<u>61,394,165</u>	<u>53,537,016</u>
สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในส่วนงาน	74,642,596	39,895,919	82,628,307	99,470,047	157,270,903	139,365,966
สินทรัพย์ถาวรส่วนกลาง					50,978,380	33,165,214
สินทรัพย์ถาวรรวม					208,249,283	172,531,180
ค่าเสื่อมราคาสะสม					(112,154,628)	(102,366,153)
สินทรัพย์ถาวร					96,094,655	70,165,027
สินทรัพย์ส่วนกลาง					634,580,764	580,260,929
สินทรัพย์รวม					<u>730,675,419</u>	<u>650,425,956</u>

**ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่**

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้รวม (ปี 2558 : จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้รวม)

**28. เครื่องมือทางการเงิน**

**28.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ**

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ของกิจการ อย่างไรก็ตามหากมีลูกหนี้ที่บริษัทคาดว่าอาจจะมีปัญหาด้านการชำระหนี้แล้วผู้บริหารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียดังกล่าว

**28.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยง**

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศในสกุลเงินเหรียญสหรัฐและดอลลาร์สิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่ที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยง ดังนี้

	สกุลเงิน	จำนวนเงิน
ลูกหนี้การค้า	เหรียญสหรัฐอเมริกา	55,389
ลูกหนี้การค้า	ดอลลาร์สิงคโปร์	52,000
ลูกหนี้การค้า	ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์	214,676
เจ้าหนี้การค้า	ดอลลาร์สิงคโปร์	150,472

### 28.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้นบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

### 28.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทจึงเชื่อว่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้น โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

## 29. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

29.1 บริษัทมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดินและอาคารที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในแต่ละปี ดังนี้

ปี	ล้านบาท
2560	13.1
2561	12.1
2562	10.4

29.2 บริษัทมีภาวะผูกพันในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาเป็นจำนวนเงินประมาณ 4.2 ล้านบาท

29.3 บริษัทมีภาวะผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างผู้รับเหมาช่วงและซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนเงิน 70.6 ล้านบาท

29.4 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันเพื่อ ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า และการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการจำนวนเงิน 52.5 ล้านบาท โดยมีเงินฝากประจำตามหมายเหตุ 9

## 30. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดหาให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.64 : 1 (ปี 2558 : 0.62 : 1)

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

---

**31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน**

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 220 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 19.8 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**32. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560